



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม

ที่ ๑๗๕ / ๒๕๕๘

เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานศูนย์กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม ได้ดำเนินการติดตั้งระบบและจัดตั้งศูนย์กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ตลอดจนถึงด้านการจราจร อันเป็นการสอดส่องเฝ้าระวังเหตุการณ์หรือสถานการณ์ในเขตพื้นที่ตำบลแควอ้อม และเพื่อที่ประชาชนซึ่งเป็นผู้เสียหายหรือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเหตุการณ์ เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ทหารและพนักงานสอบสวน จักได้ประโยชน์จากการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อมในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

เพื่อให้การบริการการขอเข้าดูและสำเนาข้อมูลภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม เกิดประสิทธิภาพและเป็นระเบียบ ตลอดจนทั้งเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ขอเข้าดูข้อมูลซึ่งเป็นผู้เสียหาย หรือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเหตุการณ์ดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จึงขอแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำศูนย์กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม ดังนี้

**หัวหน้าศูนย์กล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV)**

๑. นางนาฎยา เกตุแก้วเกียง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

โดยมีหน้าที่ ควบคุม กำกับดูแลงานของศูนย์กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ให้เป็นไปตามระเบียบขององค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อมว่าด้วยหลักเกณฑ์การขอเข้าดูและสำเนาข้อมูลภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม

**เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์กล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV)**

๒. นายชูศักดิ์ เกิดช้าง หัวหน้าสำนักปลัด

๓. นายจिरยุทธ บรรจงสุทธิ เจ้าหน้าที่งานธุรการ

๔. ร.ต.ต.ปราโมทย์ บุญปลูก หัวหน้าสถานีตำรวจชุมชนตำบลแควอ้อม

โดยมีหน้าที่ ปฏิบัติงานของศูนย์กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เช่น บันทึกข้อมูล รายละเอียดของผู้ขอข้อมูล รวมทั้งข้อมูลเหตุการณ์ และตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร และข้อมูล และเสนอต่อหัวหน้าศูนย์กล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) และผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาตต่อไป พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการขอข้อมูลภาพจากกล้องวงจรปิดแก่ผู้ขอข้อมูล

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

( นายดนัย ขจรผล )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม